

สยามรัฐ

ปกคณเขต
ปกคตารต์

สถาปนา พุทธศักราช ๒๔๙๓

ที่ ๑๒๖๒๙ ราคา ๕ บาท

วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๐

ระเบียบมายา

หน้าบ้านถึง “สยามรัฐ”...● ท่านผู้อ่านคงจะพอจำข่าวกระแสนกระสายเรื่องกรรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังพวกดารานักแสดงอาชีพ บ้างถึงกับล้มละลายไปกันก็มี ก็เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่ต้องว่ากันไปหากแต่มีบางรายเหมือนกันฮึดสู้ฟ้องร้องก็ชนะบ้าง แพ้บ้างตามหลักฐานที่จะแสดงให้ปรากฏ หากแต่มีอยู่บางประเด็นที่น่ามองก็คือกรรมสรรพากรจะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกันอย่างใกล้ชิดหรือนั่งประเมินกันอยู่ในห้องแอร์...เรื่องอย่างนี้ไม่เฉพาะเกิดกับดารากับผู้ประกอบการพวกร้านอาหารภัตตาคารก็เกิดมาก โดยเฉพาะวิธีที่มีเจ้าหน้าที่ของกรม ๖ ออกไปตามสถานประกอบการแล้วประเมินว่าที่นั่นที่นี้ต้องขายได้เท่านั้นเท่านั้น เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการตระหนักบ้างหรือเปล่านั้นก็ไม่รู้ได้...● อย่างที่เกิดกับรายนี้ แม่ค้าขายข้าวแกงแฉงลอยในซอยพาณิชย์ธร เริ่มขายมาเมื่อประมาณปี 2524 เช้าแผงขายอยู่ปากซอยตรงข้ามท่ารถสองแถวขายจานละ 2 บาทในตอนนั้น แล้วก็ขายเป็นถุงให้คนซื้อกลับไปกินบ้าน ขายช่วงเช้าถึงบ่ายโมง รายได้ก็ประมาณวันละไม่เกิน 200 บาท...● แล้ววันหนึ่งเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่ 7 ตอนนั้นชื่ออะไรไม่ต้องเอ่ย ก็มาประเมินแล้วให้ยินยอมว่าขายได้วันละ 600-700 บาท

เมื่อไม่ยอมตามเจ้าหน้าที่ก็ประเมินเองไปอย่างนั้น เรื่องของเรื่องก็เลยบานปลายมาจนถึงวันนี้ที่เจ้าของขายข้าวแกงดังกล่าวต้องถูกฟ้องร้องเรียกภาษีย้อนหลังเป็นเงินเกือบสองแสนบาท เรื่องยังมีต่อแต่ฝากผ่านมายังท่านอธิบดีคนปัจจุบันเท่านี้ก่อน ถ้าเมื่อเรื่องนี้ผ่านมาถึงก็จะได้พิจารณาได้ถูกต้องและเป็นธรรม...● เรื่องลิขสิทธิ์ในวรรณกรรมก็เป็นเรื่องที่น่ารู้ผู้ตั้งนั้นงานวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากรจึงจัดอภิปรายพิเศษเรื่อง “ลิขสิทธิ์ในวรรณกรรม” ขึ้น ที่ห้องประชุมหอสมุดแห่งชาติ ท่าราชวรวิฑูรย์ที่ 19 ส.ค.นี้ เวลา 14.00 น. มีผู้ร่วมพูด ศจ.ไชยยศ เหมะรัชตะ จากจุฬา, พ.ต.อ.จินดา ดวงจินดา และนายสุวิทย์ ขาวปลอด ดำเนินรายการโดยนายสมพล พรพัฒน์เลิศกุล...● การสมัครประกวดร้องเพลงของสยามกลการศึกศึก อนุพันธ์ สีนาคม ผู้จัดการทั่วไปออกมากถึง 695 คน แต่จะคัดเลือกไว้ 60 คนรอบแรกศุกร์วันจันทร์แล้วจะคัดให้เหลือ 20 คนอีกในวันที่ 24-26 ส.ค.นี้...● อ่านหนังสือกันบ้างกระด้างงาเล่มใหม่วางแผนแล้วพร้อมกับเดอะวินเนอร์...● ต่วยตูนวางแผงเช่นกันทั้งรายเดือนและพิเศษพลิกอ่านเรื่องมีมี...